
“บทสนทนาจากเจ้าอาวาส” 

 

 
 

                 

  
 
 

 
 

                
 
 
 

 สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน 
 สารวัดฉบับอาทิตย์นี้ เป็นฉบับสุดท้ายท่ีพ่อจะเขียน “บทสนทนาจาก
เจ้าอาวาส” หลังจากท่ีพ่อเขียนมาเกือบ 3 ปี พี่น้องคงทราบแล้วว่าพ่อได้รับ
มอบหมายหน้าท่ีใหม่ ให้ทําหน้าท่ีเจ้าอาวาสอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ 

พ่ออยากถือโอกาสนี้ ขอบคุณพี่น้องท่ีติดตามสิ่งท่ีพ่อเขียน และมีบางคนให้คําชมเชยกลับมาด้วย ซึ่งเป็น
กําลังใจให้พ่อเป็นอย่างมาก รวมท้ัง พ่อขอขอบคุณสําหรับความร่วมมือทุกๆอย่างท่ีพ่อร้องขอ ปราศจาก 
“ความร่วมมือ” ย่อมไม่มีสังคมไหน เจริญก้าวหน้าไปได้ 
 พ่อเองเคยพูดเสมอว่า สําหรับเราพระสงฆ์-นักบวช การโยกย้ายเป็นเร่ืองปกติธรรมดา พ่อยัง
ยืนยันสิ่งท่ีพ่อพูดนี้ จึงบอกได้ว่า พ่อไม่รู้สึกอะไรสําหรับการโยกย้ายคร้ังนี้ หากจะให้คะแนนต่อความรู้สึก
ในการโยกย้ายทุกคร้ัง รวมท้ังคร้ังนี้ด้วย พ่อก็ให้คะแนนเป็นบวก และพ่อเชื่อว่าคุณพ่อทุกองค์ท่ีได้รับ
คําสั่งโยกย้าย ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์ อุปสังฆราช ซึ่งจะมาทําหน้าท่ี เจ้าอาวาสองค์ใหม่
ของอาสนวิหารอัสสัมชัญ หรือ คุณพ่อ ณรงค์ รวมอร่าม, คุณพ่อ ธนากร เลาหบุตร, คุณพ่อ อนุชา ไชย
เดช หรือ คุณพ่อ สุพจน์ ฤกษ์สุจริต ก็คงมีความรู้สึกเป็นบวกเช่นเดียวกัน เพราะการโยกย้ายย่อม
หมายถึง ประสบการณ์ใหม่ๆท่ีมีโอกาสจะได้เรียนรู้ นี่แหละ ท่ีว่า การมองบวก เป็นเร่ืองสําคัญยิ่งสําหรับ
ชีวิต และพ่อขอถือโอกาสนี้ ร่วมใจไปกับพระสงฆ์ แห่งบ้านอัสสัมชัญทุกองค์ท่ีจะไปรับหน้าท่ีใหม่ในท่ี
ต่างๆด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอต้อนรับ คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์ อุปสังฆราช ท่ีทําให้เราทุกคนรู้สึก
เป็นเกียรติอย่างมากท่ีท่านจะมาเป็น เจ้าอาวาส องค์ใหม่ ตลอดจน ขอต้อนรับ คุณพ่อ พรชัย แก้วแหวน 
ท่ีจะมารับหน้าท่ีผู้ช่วยเจ้าอาวาสด้วย 

เขาว่ากันว่า ในคราจากกัน ไม่ต้องใช้คําพูดมากมาย พ่อจึงขอจบเพื่อจาก ด้วยคําพูดสั้นๆ ท่ีพ่อ
ชอบมาก แต่ไม่ทราบว่าใครพูด ว่า 

God does not ask about our ability, but our availability. 
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